
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2    ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 

วันพุธ  ที่ 2  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖1 เวลา ๐๙.๓๐  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย 

*************************** 
ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายหวัน            ชื่นบุญชู ประธานสภาฯ อบต.ชัวก่าย หวัน            ชื่นบุญชู 

2 นายสงวน           มานะเสน รองประธานสภาฯ อบต.ชัวก่าย สงวน           มานะเสน 

3 นายสมบัติ          โพธิ์ศรี ส. อบต.  หมู่ที่ 1  สมบัติ          โพธิ์ศรี 

4 นายประกายแก้ว  โพธิ์ศรี ส. อบต.  หมู่ที่  1  ประกายแก้ว  โพธิ์ศรี 

5 นายใจเพช         บุตรพันธ์ ส. อบต.  หมู่ที่ 2 ใจเพช         บุตรพันธ์ 

6 นายชุมพล          สีมี ส. อบต.  หมู่ที่ 3  ชุมพล          สีมี 

7 นายทอมสัน        บาลจบ ส. อบต.  หมู่ที่ 4 ทอมสัน        บาลจบ 

8 นายลาต๋อง         ค าเกาะ ส. อบต.  หมู่ที่ 4  ลาต๋อง         ค าเกาะ 

9 นายชิว              โพธิพรม ส. อบต.  หมู่ที่ 5 ชิว              โพธิพรม 

10 นายเนรมิตร       ค าผาย ส. อบต.  หมู่ที่ 6 เนรมิตร       ค าผาย 

11 นายค าพา         บัวศรี ส. อบต.  หมู่ที่ 6 ค าพา         บัวศรี 

12 นายแจ่มฝน       บัวศรี ส. อบต.  หมู่ที่ 7 แจ่มฝน       บัวศรี 

13 นายไพรวรรณ   สาริศรี ส. อบต.  หมู่ที่ 7  ไพรวรรณ   สาริศรี 

14 นายจรูญ         สานนท์ ส. อบต. หมู่ที่ 8 จรูญ         สานนท์ 

15 นายสุระพล      สาริศรี ส. อบต.  หมู่ที่ 9 สุระพล      สาริศรี 

16 นายวัฒนา        สาริศรี ส. อบต.  หมู่ที่ 9 วัฒนา        สาริศรี 

17 นางแก้วใจ        สายพรม ส. อบต.  หมู่ที่ 10 แก้วใจ        สายพรม 

18 นายนงค์ลักษณ์   โพธิ์ศรี ส. อบต. หมู่ที่ 10 นงค์ลักษณ์   โพธิ์ศรี 

19 นางกิ่งดาว        บาลนาคม ส. อบต.  หมู่ที่ 11 กิ่งดาว        บานาคม 

20 นางอมร           วงษ์สะอาด ส. อบต. หมู่ที่ 11 อมร           วงษ์สะอาด 

21 นายถวัฒชัย      สาริศรี ส. อบต.  หมู่ที่ 12 ถวัฒชัย      สาริศรี 

-ส าเนา- 



๒ 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายสลัด         ผายทอง   นายก อบต.ขัวก่าย สลัด         ผายทอง   

๒ นายสมัย        ไฝทาค า รองนายก อบต.ขัวก่าย สมัย        ไฝทาค า 

3 นายอนุพงศ์    กาญบุตร รองนายก อบต.ขัวก่าย อนุพงศ์     กาญบุตร 

4 นายสุรศักดิ์     โพธิ์ศรี เลขานุการ นายก อบต. สุรศักดิ์     โพธิ์ศรี 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
นายหวัน  ชื่นบุญชู          จุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้วนั่งประจ าที่ 
ประธานภาฯ อบต.  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาฯ อบต.ขัวก่าย  สมัยสามัญ   

ที่ 2   ประจ าปี  2561   ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑           เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายหวัน  ชื่นบุญชู วันนี้มีสมาชิกสภาฯ  แจ้งลา  จ านวน  2  ท่าน  คือ  1. นายประเทือง  ขันชารี   
ประธานสภาฯ อบต. ส. อบต. หมู่ที่  2  ขอลากิจ  2. นายจักรเพชร  บุญกาญจน์  ส. อบต. หมู่ที่ 3 ขอ

ลากิจ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยสามัญ    
             สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี พ.ศ.๒๕61   
 

นายหวัน   ชี่นบุญชู     มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมสภาครั้งที่ ผ่ านมา
ประธานสภาฯ   เชิญครับ 
 
 

นายลาต๋อง  ค าเกาะ  ขอแก้ไขหน้าที่  3  บรรทัดแรก จากนางลินตา  สุภิมล แก้ไขเป็นนางอินตา  สุภิมล 
ส. อบต. หมู่ที่ 4 

22 นายวรชัย         ราษี ส. อบต.  หมู่ที่ 13 วรชัย         ราษี 

23 นายวีระ          มุ่งมาตร เลขานุการสภาฯ  อบต.ขัวก่าย วีระ          มุ่งมาตร 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายประเทือง      ขันชารี ส. อบต.  หมู่ที่ 2  ประเทือง      ขันชารี 

2 นายจักรเพชร      บุญกาญจน์ ส. อบต.  หมู่ที่ 3 จักรเพชร      บุญกาญจน์ 



๓ 

 
 

นายหวัน   ชี่นบุญชู  มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดแก้ไขอีกเชิญครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา
ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่ายว่ารับรองรายงานการประชุม   สภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลขัวก่ายสมัยสามัญ   สมัยที่  1 ครั้งที่ 2   ประจ าปี 2561 วันที่  
14  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕61   โดยขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้ยกมือขึ้น 

   

มติที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย 
สมัยที่  1 ครั้งที่ 2   ประจ าปี 2561 วันที่  14  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕61   
ดังนี้  
รับรองรายงานการประชุม  จ านวน    21     เสียง  
ไม่รับรอง    จ านวน     -      เสียง 
งดออกเสียง    จ านวน     1     เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพื่อทราบ 
   รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  4 ปี             

(พ.ศ. 261-2564 )  รอบเดือน เมษายน  
   

นายหวัน   ชี่นบุญชู  เชิญฝ่ายบริหารรายงานครับ 
ประธานสภาฯ     
นายสลัด  ผายทอง  กระผมขอมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรายงานแทน ครับ 
นายก  อบต.    
นางรักชนก   เคนทวาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 30 การ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเพ่ือให้
ผู้บริหารเสนอต่อสภา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   ทั้งนี้ ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน สรุปผลการประเมินตามเอกสารที่แจก
ให้ 

ซึ่งการรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖1   ในครั้งนี้  จะเป็นห้วงของเดือน (ตุลาคม 2560- มีนาคม 2561)  



๔ 

 

ส่วนในรายละเอียดได้ส่งให้แก่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย
และคณะผู้บริหารไปแล้วนั้น   ซึ่งเนื้อหามีมาก   หากท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลขัวก่ายท่านใดไม่เข้าใจก็เชิญสอบถามได้ค่ะ 
 

นายวีระ  มุ่งมาตร   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย ท่านใดที่จะสอบถามนักวิเคราะห์ 
ปลัด อบต.   นโยบายและแผนฯ หรือไม่ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเร่งด่วน   
 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   6.1. พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนลด-โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

พ.ศ. ๒๕61  กรณีเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน   เพื่อจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

นายหวัน   ชี่นบุญชู  เชิญท่านนายกแถลงเหตุผลและความจ าเป็น  การขอความเห็นชอบโอนลด-โอน 
ประธานสภาฯ  เพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  กรณีเงินอุดหนุนคณะกรรมการ 

หมู่บ้าน   เพ่ือจัดท าโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

นายสลัด  ผายทอง  กระผมขอมอบให้ท่านปลัด  แถลง  ครับ 
นายก  อบต.    
นายวีระ  มุ่งมาตร   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย  ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายการเงิน 
ปลัด อบต. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านไว้  ประกอบกับการส่งเสริมการปกครองส่วน 

ท้องถิน่ได้อนุมัติงบประมาณอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านให้ด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริเกี่ยวข้องงานด้าน
สาธารณสุข  งบประมาณหมู่บ้านละ  20,000.-  บาท  โดยจะต้องเป็นโครงการ
ตามพระราชด าริ  ด้านสาธารณสุข  อย่างน้อย 3  โครงการ  เดิมที่เป็นเงินอุดหนุน 
อสม.  แต่ปีนี้เปลี่ยนเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแทน  ซึ่งรายละเอียด
โครงการของแต่ละหมู่บ้านได้บรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนา  4  ปี  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขัวก่ายแล้ว  จึงน าเรื่องเสนอข้ออนุมัติโอนงบประมาณในส่วนที่ไม่ได้
ด าเนินการหรือส่วนที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้มาอุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้าน  โดย
โอนลดจากโครงการฝึกอบรมสัมมาและศึกษาดูงาน   ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขัวก่าย  ที่มีเงินคงเหลือก่อนโอน  119,955.- บาท  ขอโอนลด  80,000.-  
บาท  และโอนลดจากค่าตอบแทน ส. อบต.  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
1,110,000.-  บาท  ขอโอนลด  180,000.-  บาท  รวมโอนงบประมาณ  
260,000.-  บาท  เพ่ือโอนเพ่ิมโครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  13  
หมู่บ้าน  ๆละ  20,000.- บาท 

 



๕ 

 

นายหวัน   ชี่นบุญชู  มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถาม  เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
  

ที่ประชุม ไม่มี 
 

นายหวัน  ชื่นบุญชู    ตามท่ีผู้บริหารเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ  2561  ตามรายการที่ เสนอขอมติที่ ป ระชุมอนุ มัติ การโอนงบประมาณ             

พ.ศ.2561  ตามรายการที่เสนอ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ   21 เสียง 

ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
 

 6.๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าตลาดประชารัฐ  ท้องถิ่นสุขใจ 
นายหวัน   ชี่นบุญชู  ต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าตลาดประชารัฐ  ท้องถิ่นสุขใจ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกแถลง รายละเอียดครับ 
 

นายสลัด  ผายทอง  ตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายสินค้าของ 
นายก  อบต.  ประชาชน  โดยให้ส่วนราชการจัดพ้ืนที่ว่าง  จัดท าเป็นตลาดประชารัฐเพ่ือให้

ประชาชนที่ต้องการขายสินค้าของตนเอง  แต่ไม่มีสถานที่จ าหน่ายหรืออยู่ใกล้
หมู่บ้าน  ให้มีพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าในชุมขน  โดยให้ส่วนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้จัดท าตลาดประชารัฐ  ท้องถิ่นสุขใจ  อาจใช้พ้ืนที่ว่างในต าบลแห่งใดแห่ง
หนึ่ง หรือสนามหน้า อปท. จัดเป็นตลาดนัด  เพ่ือที่ชาวบ้านจะได้น าสินค้ามาขาย  
โดยไม่มีการเก็บตลาด  แต่เนื่องจากว่าสถานที่หน้า อบต.ขัวก่ายมีรั้วรอบและสนาม
หญ้า  หากมีการด าเนินจะมีผู้ค้ามาท าการค้าหรือไม่ถ้าหากมีจะคุ้มค่าหรือเปล่า  
เพราะสิ่งที่จะตามมาคือ  ปัญหาขยะ ซึ่งเกรงว่าจะมีปัญหาซึ่งน าเสนอเข้าสภาฯ 
เพ่ือให้ทางสภาฯ  ได้พิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่  ครับ 

นายหวัน   ชี่นบุญชู  เชิญสมาชิกฯ  อภิปรายครับ    
ประธานสภาฯ   
นางกิ่งดาว  บาลนาคม บ้านขาม  หมู่ที่ 4  มีพ้ืนที่เหมาะที่จะท าตลาด  เพราะมีพ้ืนที่ส าหรับจอดรถ 
ส. อบต. หมู่ที่ 11 เพียงพอแต่จะมีปัญหาที่ทิ้งขยะ  และอาคารเป็นของหมู่บ้านขาม  ถ้าจะท าคงมี

ค่าใช้จ่าย  อยากให้ท าแต่ละหมู่บ้านจะดีกว่า  แต่ขอเสนอให้ท าที่ อบต.โดยให้
ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ชาวบ้านทราบ  โดยอาจจะจัดเดือนละ  1-2 ครั้งก็ได้  

 

นายลาต๋อง   ค าเกาะ เห็นด้วยให้ท าในพ้ืนที่ ของ อบต. ครับ 
ส. อบต. หมู่ที่ 4 
 

ที่ประชุม     ได้อภิปรายพอประมาณ  จึงมีมติเห็นชอบให้จัดท าตลาดในพื้นที่ ของ อบต. ด้วย 
คะแนนเห็นขอบ  17  เสียง  ไม่เป็นชอบ   1  เสียง  งดออกเสียง  4  เสียง 



๖ 

 

 
 
 

ระเบียบท่ีวาระท่ี ๗    เรื่องอ่ืนๆ 
นายหวัน  ชื่นบุญชู  มีสมาชิกสภาฯหรือคณะผู้บริหารจะน าเสนอในท่ีประชุมขอเชิญเสนอได้ 
ประธานสภาฯ    เมื่อในที่ประชุมไม่มีเรื่องท่ีจะน าเสนอในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ขัวก่าย   ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย  สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2  ประจ าปี ๒๕๖1  และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 
 

ลงชื่อ     วีระ   มุ่งมาตร   ผูจ้ดรายงานการประชุม 
            (นายวีระ   มุ่งมาตร) 

            เลขานุการสภาฯ 
 
 

ลงชื่อ     หวัน  ชื่นบุญชู   ผูต้รวจรายงานการประชุม 
            (นายหวัน  ชื่นบุญช)ู 

            ประธานสภาฯ 
 
 

        -คณะกรรมตรวจรายงานการประชุม- 
    

 
ลงชื่อ        อนุพงศ์  กาญบุตร   ประธานกรรมการฯ     ลงชื่อ       สมบัติ  โพธิ์ศรี         กรรมการฯ 
           (นายอนุพงศ์  กาญบุตร)                          (นายสมบัติ  โพธิ์ศร)ี 
      รองนายก อบต. ฯ           ส. อบต. หมู่ที่ 1 
 
 
 
 
ลงชื่อ      ประกายแก้ว  โพธิ์ศรี    กรรมการ ฯ  ลงชื่อ     ใจเพช   บุตรพันธ์     กรรมการ ฯ 

(นายประกายแก้ว  โพธิ์ศรี)             (นายใจเพช   บุตรพันธ์) 
   ส. อบต. หมู่ที่ 1         ส. อบต. หมู่ที่  2 

 
 

 
ลงชื่อ  ถวัฒชัย    สาริศรี   กรรมการ    ลงชื่อ    สุรศักดิ์     โพธิ์ศรี     กรรมการ ฯ 



๗ 

 

(นายถวัฒชัย    สาริศร)ี           (นายสุรศักดิ์     โพธิ์ศรี) 
   ส. อบต. หมู่ที่ 12            เลขานายก อบต.ฯ     

 
 

 

 

  

 


